

Chi đoàn Sở Tài chính hỗ trợ đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tối ngày 25/5, tại Xã Châu Khánh (huyện Long Phú), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Khánh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội khuyến học đã tổ chức đêm diễn văn nghệ gây quỹ khuyến học của xã để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Với chủ đề “Chắp cánh ước mơ” các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, thầy cô do các em học sinh cấp Tiểu học trên địa bàn xã và sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng biểu diễn, với nhiều thể loại thật sinh động và sôi nổi như: đơn ca, song ca, tốp ca, múa, dân vũ, thời trang học đường... với lời ca tiếng hát mộc mạc nhưng rất dễ thương, những vũ điệu thật duyên dáng và ngây thơ của các em học sinh đã thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho chương trình.



Các đơn vị tài trợ trao quà trong đêm văn nghệ

Chương trình văn nghệ gây Quỹ Khuyến học là một nghĩa cử tốt đẹp, nhân văn của người dân với công tác khuyến học, khuyến tài ở trường. Trong đêm văn nghệ, Ban Tổ chức đã vận động các chính quyền địa phương, mạnh thường quân, cán bộ, công chức, giáo viên, phụ huynh học sinh, sinh viên thực tập, cơ sở sản xuất, cơ sở thương mại - dịch vụ trong và ngoài địa phương đóng góp ủng hộ được trên 53 triệu đồng. BCH Chi đoàn Sở Tài chính đã hỗ trợ 200

quyển tập và vận động hỗ trợ thêm 200 quyển tập cho đêm văn nghệ để kịp thời hỗ trợ các em trong năm học mới 2018-2019.

Bà Trần Thị Ngọc Tuyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Khánh cho biết “trên địa bàn xã hiện tại còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn xã hội hóa trong công tác giáo dục, sự chung tay hỗ trợ của cả cộng đồng sẽ tạo thêm nhiều điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội đến trường”.



Chi đoàn Sở Tài chính hỗ trợ tập cho Quỹ Khuyến học xã

Được biết, số tiền vận động trên, Hội Khuyến học xã Châu Khánh sẽ trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trong dịp khai giảng năm học mới 2018-2019 tại các điểm trường trên địa bàn xã.

Việc tổ chức đêm văn nghệ gây Quỹ Khuyến học “Chắp cánh ước mơ” là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái với một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm quan tâm hỗ trợ về đời sống vật chất, tinh thần cho các em học sinh nghèo hiếu học, góp phần mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp bước đến trường trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: BCH Chi đoàn Sở Tài chính